
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแมด 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 

ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันศุกรท์ี่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแมด 
ผู้มาประชุม 
 1.  นายสังทอง พลศร ี  ต าแหน่ง  ประธานสภาฯ 
 2.  นายบุญฮู้ ดาราช  ต าแหน่ง  รองประธานสภาฯ 
 3.  นายจักรี อิ้มค า  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 
 4.  นายอุดร ตู้ทอง  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 
 5.  นายประจักษ์ จันทร์ออ่น ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 
 6.  นางราตรี ศรีพุฒ  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 

7.  นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร ์ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
 8.  นายประดิษฐ์ ดอกพุฒ ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 
 9.  นายสมศรี ราชสหี ์  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 
 10. นายจ ารสั สีแสด  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 
 11.นายค าภา งามพันธ์  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 

12.นายชาตรี สุดสุข  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
13.นายสุรศักดิ์ พันธ์ศรี  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 
14.นางสาวรัตนา ปญัญาย่ิง ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 
15. นายสัญจร ใจกล้า  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 
16.นายกอบชัย วะลา  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 
17.นายจันที สพุิน  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 
18.นายบุญเพ็ง แสงทอง  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 
19. นายนคร วิรังษา  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10 
20.นายธงชัย เจรญิเมอืง  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 

 21.นางนารี ศรปี้อม  ต าแหน่ง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 11 
 22.นายประวิทย์ จันทะเกษ ต าแหน่ง  เลขานุการสภาฯ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายดนตรี เจริญสุข  ต าแหน่ง  นายก อบต.บ้านแมด 
 2.  นายเสา หลายพา  ต าแหน่ง  รองนายก อบต.บ้านแมด 
 3.  นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง ต าแหน่ง  รองปลัด อบต.บ้านแมด 
 

ผู้มาประชุม  21 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    3 คน 
ผู้ขาดประชุม    - คน 
เริ่มประชุมเวลา  09.30    นาที 
วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ  - ไม่มี - 
วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการอ่านรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว 
เลขานุการสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว เมื่อวันพุธที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  
ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว 
ท่ีประชุม  มีมติรบัรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
วาระที่ 3  กระทู้ถาม  (ไม่มี) 
วาระที 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาฯตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
วาระที 5  เรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ  (ไม่มี) 
วาระที่ 6  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    6.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ประธานสภาฯ  เชิญฝา่ยบรหิารช้ีแจง 
นายดนตรี เจริญสุข ช้ีแจงว่าจะมีการเพิ่มแผน 2 โครงการ ดังนี ้
นายก อบต.บ้านแมด 1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสารภัยพิบัติประจ าอง์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแมด 
   2. โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิัติประจ าองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านแมด 

โดยจะจัดอบรมชุดละ 50 คน โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ทั้งอบรมรายใหม่ 2 ชุด อบรมทบทวน 2 ชุด 
ซึ่งทัง้ 2 โครงการคิดว่ามีประโยชน์มากเพราะจะมจีิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เมื่อเกิดเหตุต่างๆ และเชิญเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องช้ีแจงแทน 

นายประวิทย์ จันทะเกษ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า โครงการ 2 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการในพระราชด าริ ตามอ านาจหน้าที่เป็น 
ปลัด อบต.บ้านแมด อ านาจของนายกที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ คือแจ้งให้ทราบเท่านัน้ โดยโครงการจะแบ่งเป็น 2 

โครงการคือฝกึอบรมใหม่และทบทวนคนเก่า แบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆละ 50 คน โดยใช้งบประมาณ
รุ่นละ 90,000 บาท รวม 2 รุ่น งบประมาณ 180,000 บาท และงบประมาณที่ใช้ก็มาจากการ
โอน 
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ที่ประชุม รับทราบ 
6.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้ายแมด 
ประธานสภาฯ  เชิญฝ่ายบรหิารช้ีแจง 
นายดนตรี เจริญสุข ช้ีแจงว่ามีเจ้าหน้าทีจ่ากกกองบิน 21 บริจาคเครื่องกระตุกหวัใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) ราคา 
นายก องต.บ้านแมด ประมาณหนึ่งแสนเศษๆเพื่อใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพือ่ช่วยเหลือผู้ป่วยทีห่ัวใจหยุดเต้น

เฉียบพลัน และเชิญเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องช้ีแจง 
นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ส าหรบัเครือ่งกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัตินั้น บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศ 
รองปลัด อบต.บ้านแมด ไทยบรจิาคเนื่องในวโรกาสเฉลมิราชและราชาภิเษก อ าเภอบุณฑริกเขามอบให้ อบต.บ้านแมด 

เพื่อช่วยผู้ป่วยทีห่ัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน มอบใหห้น่วยกู้ชีพ 1669และมอบถังดับเพลงิอีก 4 ถัง
ให้หน่วยกู้ภัย อปพร.บ้านแมด ทัง้ 2 อย่างเป็นของทีม่ีคุณค่ามากมายประโยชน์ อบต.บ้านแมดเรา
โชคดีมากที่ได้รับ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับมอบเครื่อง AED และถังดับเพลิง 
ที่ประชุม มีมติเห็บชอบเป็นเอกฉันท ์
วาระที่ 7  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ เชิญอภิปราย 
นายดนตรี เจริญสุข แจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่การเงินจากจงัหวัดเข้าตรวจบญัชีการเงินและ สตง. เข้าตรวจการใช้จ่ายเงินของ  
นายก อบต.บ้านแมด อบต.เราและไดเ้สนอแนะเรือ่งศึกษาดูงานให้ไปเฉพาะส่วนทีเ่กี่ยวข้องให้แยกกันไปว่าจะไปดอูะไร

ที่ไหน ก็ให้ไปเฉพาะส่วนทีเ่กี่ยวข้องเท่านั้น อบต.บ้านแมดเราก็ท าถูกต้องแล้วและมเีจ้าหน้าทีจ่าก
หลายภาคส่วนมาตรวจประเมินศูนย์ อปพร.ดีเด่น จะผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องรอดู และประเภทส่วน
บุคคล อปพร.ดีเด่นก็ได้ส่ง นายสมหมาย หงส์ค าผิว หมู่ 11 เข้าประกวด และในส่วนของการจ่าย
ขาดก็ก าลังหารือกันจะจ่ายอะไรบ้างก็ต้องขออ านาจสภาฯอกีครั้งหนึ่ง และเรื่องขอกรมถ้าถนน
เส้นไหนกว้าง 5 เมตร กจ็ะได้รบัการอนมุัติให้แต่ถ้ามาวัดแลว้ไม่ถึง 5 เมตรเขากจ็ตัดทิ้งทันที เขา
จะอนุมัตเิฉพาะที่ได้มาตรฐาน 

นายประวิทย์ จันทะเกษ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ส าหรบังบประมาณที่ได้รบัเงินอุดหนุนก าลงัจัดซื้อจัดจ้างอยู่ หมู่ 4 หมู่ 5 และ  
ปลัด อบต.บ้านแมด หมู่ 10 การทีจ่ะขอเงินอุดหนุนได้ ถนนต้องได้มาตรฐานความกว้างต้องได้ 5 เมตร ต้องมีรหสั

ถนนด้วยจึงจะขอเงินเพื่อท าถนน และเรื่องภาษีสิ่งปลกูสร้างทาง อบต.เราก็ต้องออกส ารวจเพื่อ
เป็นฐานข้อมลูทกุหมูบ่้านและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจ 

นางกวินารัตน์ ตั้งยิ่งยง แจ้งว่าเรือ่งภาษีสิ่งปลูกสร้าง จะมีเจ้าหน้าที่ออกส ารวจอีกครั้งใหส้มาชิกน าส ารวจด้วย จะนัดเป็น 
รองปลัด อบต.บ้านแมด หมู่บ้านจะส ารวจให้แล้วเสรจ็ภายในมีนาคม จะแจ้งผู้ใหญ่บา้นอีกที ให้ประชาสมัพันธ์แจ้งมีตาราง

ไว้แล้ว และแจ้งเรื่องประชุมประจ าเดือนอ าเภอบุณฑรกิ 
นายดนตรี เจริญสุข แจ้งเรื่องเจาะบ่อบาดาลหมู่ 1 มีปญัหาเรื่องเอกสารสทิธ์ิที่ดนิต้องรอก่อน เพราะยังไมเ่รียบร้อยแต่ 
นายก อบต.บ้านแมด จะหาวิธีแนวทางแก้ไขปัญหาก่อนมอบให้ช่างไปจัดการ 
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นายจักรี อิ้มค า ฝากถึงฝ่ายบริหารเรื่องน้ าขาดแคลน ชาวบ้านเดือดรอ้น เวลามีงานต้องประสานรถน้ าเพื่อเอาน้ า 
ส.อบต.หมู่ 1 ไปใช้ล้างถ้วยชามอยากให้เร่งมือหนอ่ย  
นายประจักษ์ จันทร์อ่อน สอบถามเรือ่งเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ จะได้ย้อนหลงัหรือเปล่าผูส้งูอายุฝากถามมา 
ส.อบต.หมู่ 3 
นายดนตรี เจริญสุข ตอบเรื่องน้ าตอนนี้ถ้าไมเ่พียงพอใหป้ระสานรถน้ าได้เลย เรือ่งเบี้ยยังชีพตอนนี้ยังไม่แน่นอนเพราะ 
นายก อบต.บ้านแมด กรมบัญชีกลางจ่ายเองก็ยังไมล่งตัวใหร้ออีกประมาณเดือนหน้าคงจะลงตัว 
นายประดิษฐ์ ดอกพฒุ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่เกรดทางให้และถ้ามีการจ่ายขาดเงนิสะสม ถ้ามีลูกรังอยากใหเ้ร่งมือ 
ส.อบต.หมู่ 4 หน่อยจะได้ไมม่ีปัญหา ถ้าเป้นคอนกรีตก็ไมเ่ป็นไร 
นายจักรี อิ้มค า ฝากเรื่องน้ าขังตามท่อระบายน้ าเมื่อไหรจ่ะลงมอืท าเพราะตอนน้ีเข้าฤดูแล้งท าง่าย ถ้าฝนมาน้ าจะ 
ส.อบต.หมู่ 1 ท่วมขังอีกจะท าล าบาก 
นายดนตรี เจริญสุข ตอบส าหรบัถนน หมู่ 4 ถนนเขามาตรฐานจึงได้โครงการเยอะ โครงการไหนมาก็ผ่านเพราะถนน 
นายก อบต.บ้านแมด กว้าง ส าหรับเรื่องน้ าท่วมขังทอ่ระบายน้ านั้น ต้องแก้ไขปัญหาอย่างแน่นอน เพราะมโีครงการไว้

แล้ว ส าหรบัเรื่องจ่ายขาดก็คงจะเร็วๆนี ้
ประธานสภาฯ กล่าวปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 
 เลิกประชุมเวลา  12.30   นาที 
 
   ลงช่ือ ประวิทย์  จันทะเกษ ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นายประวิทย์  จันทะเกษ) 
          ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ 
 

   ลงช่ือ    สังทอง  พลศร ี ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                (นายสังทอง  พลศรี) 
       ประธานสภาฯ 
   ลงช่ือ     บุญฮู้  ดาราช  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายบุญฮู้  ดาราช) 
         ส.อบต. ม.1 
   ลงช่ือ             -  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายกิตติศักดิ์  อ่อนจันทร์) 
        ส.อบต. ม.4 
   ลงช่ือ   บุญเพ็ง  แสงทอง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายบุญเพง็  แสงทอง) 
        ส.อบต. ม.10 


